

## หอการค้าฯ ‘รพท.’ สาธิตขอพท์ไลน์ แบงก์ห้วง ‘หนี้เสีย’

นายกlinik สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย

เปิดเผยว่า หอการค้าไทยสำรวจความเห็นผู้ประกอบการ 344 ราย เกี่ยวกับการเข้าถึงซอฟต์แวร์ของ รพท. เพื่อช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเข้าไม่ถึงสินเชื่อ โดยหอการค้าไทยเสนอข้อมูลการสำรวจ ให้ รพท. ผ่อนปรนเงื่อนไข และปัญหาที่พบ คือ สถาบันการเงิน มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน แต่ รพท. คงมีแนวทางปฏิบัติให้สถาบันการเงินพิจารณาอีกครั้ง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้นำเรื่องนี้หารือ กกร. โดยตั้งข้อสังเกตถึงเงื่อนไขการกู้เงิน 2 ปี ดอกเบี้ย 2% แต่หลัง 2 ปี จะคิดดอกเบี้ยอย่างไร ซึ่งจุดนี้ยังไม่ชัดเจน และหอการค้าไทยเสนอให้ทางบริษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อม (บสย.) มารับช่วงต่อตรงนี้ได้หรือไม่ โดยหาก บสย. รับผิดชอบธนาคารจะมีผู้มารับความเสี่ยงในอนาคตได้ เพราะธนาคารพาณิชย์กังวล ช่วงหลัง 2 ปี หากเกิดเอ็นพีแอลจะทำอย่างไร และธนาคารต้องรับภาระเอ็นพีแอลเพิ่ม หอการค้าไทยต้องการให้ รพท. แก้ปัญหาให้ตรงจุด เพราะเอสเอ็มอี มีปัญหาสภาพคล่อง

สำหรับผลสำรวจดังกล่าว ได้สรุปปัญหาที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการเข้าไม่ถึงซอฟต์แวร์ คือ ปัญหาเชิงนโยบาย มี 3 ประเด็นคือ 1. กรณีที่ผู้ประกอบการมียอดหนี้สินเมื่อสิ้นปี 2562 จำนวนน้อยทำให้วงเงินกู้ยืมเนื่องจากเงื่อนไขให้กู้เพียง 20% ของยอดหนี้คงค้างสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธ.ค. ปีที่แล้ว 2. ผู้ประกอบการติดเอ็นพีแอล ณ วันที่ 31 ธ.ค. ปีที่แล้ว ไม่มีคุณสมบัติที่รับความช่วยเหลือ 3. ผู้ประกอบการ ที่ไม่ได้เป็นลูกหนี้เดิมขอซอฟต์แวร์ไม่ได้

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

## คลายล็อกเฟส 5 เงินสะพัดวันละพันล.

"หอการค้าไทย"ชี้คลายล็อกเฟส 5 เงินสะพัดวันละพันล้านบาท ฟัน"ศก.จ้างงาน-ลดความเดือดร้อน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย

หอการค้าไทยเปิดเผยว่า การผ่อนคลายเป็นมาตรการให้สามารถเปิดกิจการ กิจกรรมในระยะที่ 5 ซึ่งเป็นกลุ่มสีแดง หรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยิ่งผ่อนคลายเป็นมาตรการยิ่งเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกปิดกิจการสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้ แม้ว่าจะทำได้ไม่เต็มที่

โดยคาดว่า การผ่อนคลายเป็นเฟส 5 สถาบันเชิงธุรกิจฉบับบาร์ คาราโอเกะ จะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเฉลี่ยวันละประมาณ 1,000 ล้านบาท หรือประมาณ 15,000-30,000 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภาวะเศรษฐกิจการจ้างงาน สภาพคล่องของธุรกิจ

ที่มา : สยามรัฐ